



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๕ มูลค่าข่าว ๕๔๐,๒๑๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ 7-8 เม.ย. **รวมพลังหารสอง เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน** กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน วิธีการช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างง่าย ๆ ที่ทำได้จริง และทำได้ทันที จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 7 เม.ย. พบกับ ฌอห์ณ จินดาโชติ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 15.00 - 18.00 น. และ 8 เม.ย. พบกับ วรวิทย์ นิลคุหา ณ ตลาดนัดรวมทรัพย์ ตลาดนัดพื้กเกิด และตลาดนัดมศว. ถนนอโศกมนตรี 11.00 - 13.30 น.



และการบริการ ไม่ว่าจะ  
เป็นโรงแรมชั้นนำระดับ



โลกอาทิ Starwood Hotel Chain, ClubMed, Sofitel มาร่วมงานเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากการจัดงาน Event นี้ รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนอย่างมีระบบและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในอุตสาหกรรมนี้เดินทางมาตามความฝัน ด้วยการสมัครงานเป็นเส้นทางให้กับตนเองก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกซึ่งทีมงานหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้คนได้ทำงานและเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคต"

ตามมาติดๆด้วยหัวหน้าฝ่ายสถานที่ "กันยี่" ...กมลชนก กองทอง ยิ้มหวานก่อนฉายภาพของงานว่า "การจัดงานครั้งนี้ถือโอกาสดีสำหรับหลายๆคนในการเข้าร่วมโครงการเพราะนอกจากตัวนิสิตเองจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนภายในห้องเรียนมาปรับใช้ในการจัดงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนจริงอันจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนำไปใช้กับการทำ

งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วผู้ที่มาร่วมงานก็จะมีโอกาสที่ดีในการหางานที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคง ซึ่งทางคณะผู้จัดได้เชิญบริษัทระดับนานาชาติชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย และยังมีสาขาทั่วโลกมานำเสนองานที่น่าสนใจ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตในระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกำลังจะส่งผลกระทบต่อยิ่งใหญ่ต่อตลาดแรงงานไทย"

ปิดท้ายกันที่หนุ่มเจ้าคารม "ปาร์ก"...ชยุตพล สุวรรณนารถ ผู้นำฝ่ายขายบอกว่า "วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นหลักการบริหารธุรกิจหรือกิจการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคบริการ ให้มีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนิสิตที่จบการศึกษาต้องสามารถทำงาน ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ การจัดงานครั้งนี้แม้จะเน้นบริษัทและองค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลัก แต่ก็เปิดโอกาสให้องค์กรด้านอื่นๆ เข้าร่วมงานด้วย เพื่อให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่มาออกงานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน การหางานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจ ภาคบริการ จะได้พบกับบริษัทชั้นนำของประเทศมากมาย และนั่นหมายถึงโอกาสในการทำงานระดับสากลที่มีความเป็นมืออาชีพพวกเราอยากขอเชิญชวนผู้

ที่สนใจมาร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งของงาน โดย  
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
ทั้งสิ้น”

น้องๆฝากเข้ามา  
ว่าใครที่ไม่อยากพลาด  
โอกาสดีๆ เชิญมาร่วม  
สร้างแรงบันดาลใจและ  
เตรียมพร้อมวางแผน  
ชีวิตการทำงานใน  
อนาคต พร้อมลุ้นรับ  
ของรางวัลพิเศษมากมาย

วันที่ 28-29 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.  
เชิญมาปะกันที่ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร สนใจคลิกดูรายละเอียดได้ที่  
Facebook Page: International Hospitality  
and Tourism Job Fair หรือแชตไลน์ได้  
เลขที่ 08-7060-2211 และ 0-2260-2067

อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ ผ่านเลยไป  
จนถึงเวลา “สิ้นสุดทางเลือก” โดยเปล่า  
ประโยชน์!!!

**นิสิตา/รายงาน**